

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครั้งที่ 17/2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

1. ประธาน มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 ในวันนี้ เวลา 11.00 น. อธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุมรับทราบการนำเสนอด้านการศึกษาระบบดิจิทัล และร่วมพิธีรับมอบโปรแกรม FoxIT PDF Editor จากบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม FoxIT จะมอบ License การใช้ FoxIT ให้กับส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัย จำนวน 200,000 License ณ ห้อง CA 333 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า โปรแกรม Foxit PDF Editor มีคุณสมบัติคล้ายกับ โปรแกรม Adobe Acrobat เช่น สามารถแปลงไฟล์ข้อมูลจาก PDF เป็นไฟล์ Word และจากไฟล์ Word เป็น ไฟล์ PDF ได้ และความสามารถอื่น ๆ โดยที่โปรแกรม Foxit PDF Editor มีราคาถูกกว่าโปรแกรม Adobe Acrobat และหากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร Licenses อย่างเพียงพอก็จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.2 ขณะนี้ มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการประเมินเพื่อกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ขอให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รายงานความคืบหน้า

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดค่างานสำหรับหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 หน่วยงาน ซึ่งกองบริหารงานบุคคล จะได้ดำเนินการในขั้นตอนการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน 6 หน่วยงาน สังกัดคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัย จะได้ออกประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการบริหารพนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน เพื่อรอการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งต่อไป ในกรณีที่คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรักษา

ราชการหัวหน้างาน มานั้น มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถแต่งตั้งให้ได้ เนื่องจากขณะนั้นยังไม่ผ่านความเห็นของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

ประธาน มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เชิญประชุมหัวหน้างานที่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงการกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่ง และบุคคลใดจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานได้บ้าง

1.3 ทหารเรือกรณียุทธศาสตร์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการป้องกันบุคลากรไม่ให้เหตุอย่างไร โดยขอให้ผู้บริหารดูแลบุคลากรในหน่วยงานทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วย

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า สาขาวิชาจิตวิทยา มีแบบวัดความสุข จะได้ประสานสาขาวิชา เพื่อนำแบบทดสอบดังกล่าวมาวัดประเมินสุขภาพจิตของบุคลากรต่อไป สำหรับโรงเรียนสาธิตฯ มีปัญหาเรื่องรั้วบางจุดระดับความสูงไม่เท่ากันสามารถปีนเข้ารั้วได้

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าแบบวัดความสุข ควรจัดทำในรูปแบบ กุลเกิลฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน ซึ่งสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีช่างสงบจิต สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว

ประธาน กล่าวมอบนายธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดี ประสานโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการป้องกันการก่อเหตุ ความปลอดภัยของนักเรียน และการเคลื่อนย้ายนักเรียนกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.4 นายกสมาคมศิษย์เก่า ยินดีนำทีมมาทำการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดือนละ 1 ครั้ง จึงขอร้องที่ประชุมว่ามีความประสงค์จะตรวจหรือไม่

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่าหากมีผู้เข้ารับการตรวจ ATK น้อย หน่วยที่มาดำเนินการตรวจจะมีความรู้สึกเช่นไร

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มมีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว จึงเห็นควรที่จะให้มีการตรวจ ATK เดือนละ 1 ครั้ง โดยศูนย์สุขภาพที่ 13 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับศูนย์สุขภาพที่ 13 ในการดูแลด้วยสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จะเข้ามาดูแลการตรวจ ATK ในครั้งนี้

ประธาน กล่าว มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการหารือร่วมกับนายกสมาคมศิษย์เก่า และศูนย์สุขภาพที่ 13 เพื่อประสานการให้บริการตรวจ ATK โดยกำหนดตรวจในวันจันทร์ เดือนละ 1 ครั้ง

2. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งกิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

2.1 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร จำนวน 10 คน และบุคลากรชุดศาสนพิธี จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม

2.2 วันที่ 22 ตุลาคม 2565 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยจะมีพิธี สมโภชนองค์กฐินในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และพิธีถวายผ้าพระกฐินใน วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น. โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทำใบฎีกากฐิน เพื่อเชิญชวน ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมทำบุญในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว วันที่

มอบสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเข้าร่วมพิธีสมโภชน องค์กฐิน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 จำนวน 30 คน และผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565

2.3 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เครือข่ายวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดพิธี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณต่อวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง พร้อมพิธีทำบุญอายุวัฒนมังคล ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระเทพวรสิทธิศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง โดยพิธีเริ่ม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

2.4 วันที่ 30 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัด เทพพิริณย์ จังหวัดชัยนาท

2.5 วันที่ 30 ตุลาคม 2565 พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกระโดน จังหวัด นครราชสีมา

มอบผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนวความประสงค์เข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ และขอรถบริการรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประสานผู้อำนวยการกองคลัง สามารถจ่ายค่ารถโดยสารให้ผู้เดินทางเพื่อเข้าร่วมพิธีในกิจกรรมที่ 2.1 และ 2.2 ได้หรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ”

มติที่ประชุม 1. รับทราบประชุมเพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” และ “การ

ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และคลัง หน่วยกิต” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) Meeting)

2. รับทราบการเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2565 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 จากเวลา 13.30 น. เลื่อนเป็น เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงการจ้าง นางสาวชไมพร จันทรวินุญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง แทน นางสาวบุญจิรา เสนานิमित

2. กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 อัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสานกองบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการมีเรื่องแจ้งและหารือที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 การดูแลวัวของโครงการได้ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้รับมอบจากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จำนวน 33 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยง ณ ศูนย์การศึกษาศัยนาท ทีมชาวบ้านตำบลวังหมัน วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูแลพื้นที่ มีความยินดีที่จะรับดูแลวัวจำนวน 33 ตัว โดยทีมกำนันแหบทอง ในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้เข้าตรวจสอบความพร้อมในการรับวัว ซึ่งมีกำหนดจะส่งมอบวัวให้กับทีมวังหมัน กำนันแหบทอง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงได้เลื่อนการส่งมอบออกไป ทั้งนี้ ทีมกำนันแหบทอง ให้สัญญาว่าจะดูแลวัวให้เป็นอย่างดี โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มมีผู้ดูแล และจะส่งมอบวัวให้กับพร้อมครัวที่มีความขยันหมั่นเพียร ครอบครัวละ 1 คู่ หากในระหว่างเลี้ยงดูวัวมีการตก ลูก ๆ วัวจะเป็นสิทธิ์ของผู้เลี้ยงดูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือทำการค้าขายได้

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านกำลังเตรียมตัวเพื่อรอคูสถานการณ์น้ำ อำเภอสรรพยา น้ำท่วมเกิดจากเขื่อนปล่อยน้ำ ชาวบ้านประสบสถานการณ์เช่นนี้ทุกปี จึงปรับตัวรอรับสถานการณ์น้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

ประธาน กล่าวว่า การให้การช่วยเหลือให้ระดมสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากน้ำลด

1.2 ทหารเรือร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยควรจัดทีมงานศาสนพิธี ไปช่วยงานดีหรือไม่

ประธาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเสนอจัดโรงทานแต่หลวงปู่แจ้งว่าไม่ประสงค์สิ่งใด ขอจัดงานแบบเรียบง่าย

2. ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือการจัดกิจกรรมธรรมศึกษาของวัดยานนาวา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องจัดนักศึกษาเข้าสอบอย่างน้อย 100 คน แต่ติดปัญหาในช่วงดังกล่าวนักศึกษาปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนบุคลากรเข้าสอบด้วยได้หรือไม่

ประธาน กล่าวว่า การจัดนักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 100 คน ถือน้อยมากควร จะ 200 คนขึ้นไป มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร สายเสนา ประธานวัดยานนาวา ในรายละเอียดเพื่อนำนักศึกษาไปสังกัดการสอบธรรมศึกษาวัดอื่น ได้แก่ วัดโพธิ์ หรือวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ได้ หรือ และมอบผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประสานงานกับ นายธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดหานักศึกษาเข้าสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า ในการสอบธรรมศึกษาครั้งที่ผ่านมายังไม่ทราบผลสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยตั้งรางวัลสำหรับผู้สอบผ่านไว้

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า วัดยานนาวา ได้ประกาศผลสอบธรรมศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สามารถประสานสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อขอรับวุฒิบัตร ได้

3. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ครั้งที่ 18/2565 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

มติที่ประชุม รับทราบ



(นายบุญเกียรติ ชีระภากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย